



# ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๔ / ๒๕๖๒

ลำดับ	เรื่อง	หน่วยงาน	เอกสารประกอบ
<b>กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง</b>			
๑.	ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๒	กระทรวงมหาดไทย	-
<b>ด้านมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง</b>			
๒.	มหาดไทยสั่งด่วน ผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ดำเนินการแก้ไข ปัญหาภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๒	กระทรวงมหาดไทย	-
<b>ด้านการบริการภาครัฐ</b>			
๓.	ข่าวดีสำหรับผู้กู้ กยศ. ที่ผิดนัดชำระหนี้ สามารถ ประนีประนอมลดเบี้ยปรับได้ร้อยละ ๗๕	กระทรวงการคลัง	-
๔.	รัฐเปิดแอปฯ Thailand Tourism Directory ยกระดับ ด้านข้อมูลการท่องเที่ยวประเทศไทย	กระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา	อินโฟกราฟฟิก ๑ ฉบับ
๕.	กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือประชาชน บริการฟรีจากภาครัฐ	กระทรวงยุติธรรม	อินโฟกราฟฟิก ๑ ฉบับ
<b>ด้านสิ่งแวดล้อมและการสาธารณสุข</b>			
๖.	ร่วมสร้างชุมชนไม่มีค่า ผลักดันการปลูกต้นไม้ลดก๊าซ เรือนกระจก และสร้างพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศ	กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-
๗.	สุขภาพดีเริ่มต้นที่ล้างมือ ป้องกันโรคติดต่อ	กระทรวงสาธารณสุข	อินโฟกราฟฟิก ๑ ฉบับ

## หมายเหตุ

๑. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช่  
เฉพาะพื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
๒. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๒๐๖.๒/ว ๑๔๔๙ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
๓. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม  
“ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”

\*\*\*\*\*

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน  
ครั้งที่ ๑๔ / ๒๕๖๒ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

กระทรวง/หน่วยงาน กระทรวงมหาดไทย

กรม สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

๑) หัวข้อเรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๒

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๒

รัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ทั้งในกรุงเทพมหานคร ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ ในวันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

ในส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทยดำเนินการแจ้งให้ทุกจังหวัดระดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัด พร้อมประดับธงชาติไทยร่วมกับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. พร้อมเชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนดำเนินการดังกล่าว นอกจากนี้ทุกจังหวัดได้จัดสถานที่สำหรับให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด รวมถึงสถานที่ราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งรวมทั้งมีการประดับไฟบริเวณศาลากลางจังหวัดและสถานที่สำคัญของจังหวัดให้สวยงามและสมพระเกียรติ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

สำหรับกิจกรรมในวันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ จะเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๗.๑๕ น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๘๘ รูป หรือจำนวนตามที่จังหวัดเห็นว่าเหมาะสม ต่อจากนั้นเวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ เวลา ๑๘.๓๐ น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และในเวลา ๑๙.๓๐ น. พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล นอกจากนี้ ในวันดังกล่าวแต่ละจังหวัดจะจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง จิตอาสาพัฒนาถนนสายหลัก และจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ เพื่อถวายพระราชกุศล และจัดกิจกรรมสาธารณกุศลอื่น ๆ เช่น การพัฒนาอาชีพผู้ด้อยโอกาส การจัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกล การเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ด้อยโอกาส คนชรา หรือกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่แต่ละจังหวัดกำหนด รวมถึงจัดกิจกรรมดังกล่าวพร้อมกันในทุกอำเภอ อย่างสมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ กระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมกิจกรรมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่แต่ละจังหวัดกำหนด เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

\*\*\*\*\*

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน  
ครั้งที่ ๑๔ / ๒๕๖๒ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

กระทรวง/หน่วยงาน กระทรวงมหาดไทย

กรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑) หัวข้อเรื่อง มหาไทยสั่งด่วน ผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๒

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง มหาไทยสั่งด่วน ผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๒

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) คาดการณ์ปริมาณฝน ในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๒ จะมีปริมาณน้อยกว่าค่าปกติ และในบางพื้นที่จะมี สถานการณ์ฝนทิ้งช่วง ซึ่งกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้สั่งการให้ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในเบื้องต้นแล้วนั้น

กระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดเร่งดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและ ฝนทิ้งช่วงในระยะเร่งด่วน โดยให้จังหวัดประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยติดตาม สภาพอากาศและการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิด ทั้งกรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศ ทรัพยากรน้ำ กรมชลประทาน และหน่วยทหารในพื้นที่ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนถึง สถานการณ์น้ำ รวมทั้งรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด และสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการบูรณาการ ให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐ

นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดเร่งสำรวจและจำแนกพื้นที่เสี่ยงภัย ให้ชัดเจน ทั้งพื้นที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค พื้นที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำ เพื่อการเกษตร โดยให้การประสานส่วนภูมิภาค ประปาท้องถิ่น และประปาหมู่บ้าน ตรวจสอบปริมาณ น้ำดิบต้นทุน หากพบว่าจุดใดเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำ และไม่สามารถผลิตหรือแจกจ่ายน้ำให้กับ ประชาชนได้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารจัดการเครื่องจักรกลสาธารณภัยของศูนย์ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยเขตที่เข้ามาสนับสนุนในพื้นที่ รวมทั้งเครื่องจักรกลของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยทหาร เพื่อจัดรถบรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำระยะไกล เพิ่มปริมาณน้ำดิบในการผลิตเป็นน้ำประปาให้เพียงพอ และแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน รวมทั้งบรรจุในภาชนะเก็บกักน้ำกลางประปาหมู่บ้าน

สำหรับในด้านการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือกับประชาชน หากพื้นที่ใดประสบความเสียหายจากกรณีภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้เงินตรอง ราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินตรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยด่วน และหากเป็นความเสียหาย ด้านการเกษตร ให้จำแนกความเสียหายเป็นพื้นที่ประเภท เช่น นาข้าว พืชสวน พืชไร่ ทั้งนี้ หากพี่น้อง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากกรณีภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง สามารถติดต่อแจ้งสายด่วนสาธารณภัย ๑๗๘๘ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

\*\*\*\*\*

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน  
ครั้งที่ ๑๔ / ๒๕๖๒ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

กระทรวง กระทรวงการคลัง

กรม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มงานสื่อสารองค์กร ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์

ช่องทางการติดต่อ โทร. ๐ ๒๐๑๖ ๔๘๘๘ ต่อ ๔๕๑ , ๔๕๒

๑) หัวข้อเรื่อง ข่าวดีสำหรับผู้กู้ กยศ. ที่ผิคนัดชำระหนี้ สามารถประนีประนอมลดเบี้ยปรับได้ร้อยละ ๗๕

๒) ที่มา/หลักการ

กองทุนได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการทำสัญญาประนีประนอมยอมความในศาล เพื่อช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้จนถึงขั้นถูกบอกเลิกสัญญาและดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งหากผู้กู้ยืมที่ถูกดำเนินคดีในปี ๒๕๖๒ ทำสัญญาประนีประนอมยอมความที่ศาล กองทุนจะลดเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ ๗๕ ของเบี้ยปรับ ที่มีอยู่ ณ วันทำสัญญาประนีประนอมยอมความ แต่การลดเบี้ยปรับนั้น มีเงื่อนไขว่าผู้กู้ยืมที่ตกลงทำสัญญาแล้วต้องไม่ผิคนัดชำระหนี้งวดใดงวดหนึ่ง ตั้งแต่ปีที่ ๒ เป็นต้นไป หากผู้กู้ยืมผิคนัดงวดใดงวดหนึ่ง จะนำส่วนลดเบี้ยปรับกลับมาเป็นหนี้ตามคำพิพากษาทันที ทั้งนี้ กองทุนให้โอกาสผู้กู้ยืมในการผ่อนชำระได้สูงสุดไม่เกิน ๑๕ ปี นับแต่วันทำสัญญาประนีประนอมยอมความขึ้นกับจำนวนทุนทรัพย์ (เงินต้น ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ) คงเหลือ ณ วันทำสัญญาประนีประนอมยอมความ • ทุนทรัพย์ไม่เกิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ให้ผ่อนชำระไม่เกิน ๙ ปี • ทุนทรัพย์ตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ - ๔๐๐,๐๐๐ บาท ให้ผ่อนชำระไม่เกิน ๑๒ ปี • ทุนทรัพย์มากกว่า ๔๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ให้ผ่อนชำระไม่เกิน ๑๕ ปี

๓) ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่มีหนี้ค้างชำระจำนวนมากให้สามารถผ่อนชำระหนี้ตามความสามารถได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องผิคนัดชำระหนี้เพิ่ม และเป็นการสร้างวินัยให้กับผู้กู้ยืม โดยหลังจากที่ผู้กู้ยืมและผู้ค้าประกันได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแล้ว ผู้กู้ยืมจะต้องชำระเงินทุกเดือนตามที่กำหนด ทั้งนี้ หากผู้กู้ยืมยังผิคนัดชำระหนี้หรือค้างชำระหนี้เพิ่ม นอกจากจะไม่ได้รับส่วนลดเบี้ยปรับแล้ว กองทุนจะทำการบังคับคดีต่อไปในอนาคต

๔) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการทำสัญญาประนีประนอมยอมความในศาล

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการทำสัญญาประนีประนอมยอมความในศาล เพื่อช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้จนถึงขั้นถูกบอกเลิกสัญญาและดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งหากผู้กู้ยืมที่ถูกดำเนินคดีในปี ๒๕๖๒ ทำสัญญาประนีประนอมยอมความที่ศาล **กองทุนจะลดเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ ๗๕ ของเบี้ยปรับที่มีอยู่** ณ วันทำสัญญาประนีประนอมยอมความ แต่การลดเบี้ยปรับนั้น มีเงื่อนไขว่าผู้กู้ยืมที่ตกลงทำสัญญาแล้วต้องไม่ผิคนัดชำระหนี้งวดใดงวดหนึ่ง ตั้งแต่ปีที่ ๒ เป็นต้นไป หากผู้กู้ยืมผิคนัดงวดใดงวดหนึ่ง จะนำส่วนลดเบี้ยปรับกลับมาเป็นหนี้ตามคำพิพากษาทันที

ทั้งนี้ กองทุนให้โอกาสผู้กู้ยืมเงินในการผ่อนชำระได้สูงสุดไม่เกิน ๑๕ ปี นับแต่วันทำสัญญาประนีประนอมยอมความขึ้นกับจำนวนทุนทรัพย์ (เงินต้น ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ) คงเหลือ ณ วันทำสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยกรณีทุนทรัพย์ไม่เกิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ให้ผ่อนชำระไม่เกิน ๙ ปี กรณีทุนทรัพย์ตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ - ๔๐๐,๐๐๐ บาท ให้ผ่อนชำระไม่เกิน ๑๒ ปี และกรณีทุนทรัพย์มากกว่า ๔๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ให้ผ่อนชำระไม่เกิน ๑๕ ปี

การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่มีหนี้  
ค้างชำระจำนวนมาก ให้สามารถผ่อนชำระหนี้ตามความสามารถได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องไม่ผิดนัดชำระหนี้  
และเป็นการเสริมสร้างวินัยให้กับผู้กู้ยืม โดยหลังจากที่ผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันได้ทำสัญญา  
ประนีประนอมยอมความตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแล้ว ผู้กู้ยืมจะต้องชำระเงินทุกเดือนตามที่  
กำหนด ทั้งนี้ หากผู้กู้ยืมยังผิดนัดชำระหนี้หรือค้างชำระหนี้ อีก นอกจากจะไม่ได้รับส่วนลดเบี้ยปรับแล้ว  
กองทุนจะทำการบังคับคดีต่อไปในอนาคต

\*\*\*\*\*

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน  
ครั้งที่ ๑๔ / ๒๕๖๒ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

กระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กรม สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา

ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๐๕๖๙ , ๐ ๒๓๕๖ ๐๗๔๒ website: www.mots.go.th

๑) หัวข้อเรื่อง รัฐเปิดแอปฯ Thailand Tourism Directory ยกระดับด้านข้อมูลการท่องเที่ยวประเทศไทย

๒) ที่มา/ หลักการ/ ความสำคัญของเรื่อง/ ปัญหาที่ผ่านมา

รัฐบาลโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีการเปิดเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเพื่อรวบรวมข้อมูลด้านการท่องเที่ยวทั่วไทยภายใต้ชื่อว่า “ThailandTourismDirectory” ที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการจัดทำข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน โดยมีภาครัฐเป็นแกนกลางในการจัดทำ เพื่อเป็นฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวทั้งหมด

๓) การดำเนินการ/ ผลการดำเนินงาน/ การแก้ไขปัญหา

ประชาสัมพันธ์ โดยใช้รายละเอียดการเชื่อมโยงตามแผนภาพ (infographic) และสามารถหาข้อมูลได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ [www.mots.go.th](http://www.mots.go.th) , [www.thailandtourismdirectory.go.th](http://www.thailandtourismdirectory.go.th) ในขณะเดียวกันสามารถดาวน์โหลด Mobile Application “ThailandTourismDirectory” ที่สามารถใช้งานได้ถึง ๓ ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ , ภาษาจีน

๔) ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน/ การแก้ไขปัญหา

สามารถรวบรวมข้อมูลด้านการท่องเที่ยวไว้ได้เกือบทั้งหมด เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการค้นหา ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ และประชาชนผู้สนใจ

๕) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถค้นหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก และอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้สะดวกและมีมาตรฐานรองรับ อันจะส่งผลต่อการสร้างรายได้ต่อประชาชนในพื้นที่หรือในชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เกิดรายได้ที่มั่นคงและมั่นคงสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชน และส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ดีต่อประเทศไทย

๖) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง รัฐเปิดแอปฯ Thailand Tourism Directory ยกระดับด้านข้อมูลการท่องเที่ยวประเทศไทย

รัฐบาลโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เปิดเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเพื่อรวบรวมข้อมูลด้านการท่องเที่ยวทั่วไทย ภายใต้ชื่อ “ThailandTourismDirectory” ที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการจัดทำข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน โดยมีภาครัฐเป็นแกนกลางในการจัดทำและรวบรวมข้อมูลด้านการท่องเที่ยวไว้ได้เกือบทั้งหมด เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ และประชาชนผู้สนใจ สำหรับเป็นฐานข้อมูลในด้านการท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย

สำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถค้นหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ [www.thailandtourismdirectory.go.th](http://www.thailandtourismdirectory.go.th) และ [www.mots.go.th](http://www.mots.go.th) หรือผ่าน Mobile Application ชื่อ “ThailandTourismDirectory” ที่สามารถใช้งานได้ถึง ๓ ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และค้นหาข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้สะดวก อันจะช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคง มั่งคั่งให้กับประชาชนในพื้นที่หรือชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ และสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชนเกิดการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

\*\*\*\*\*



# Digital Tourism 4.0 New Paradigm of Thailand



**Digital = Tourism** คือ

ระบบฐานข้อมูลกลางและแพลตฟอร์ม Digital ด้านการท่องเที่ยวของประเทศ

## ฐานข้อมูลกลางเพื่อการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวของประเทศ (National Centralized Database for Service)

เชื่อมโยงข้อมูลทางทะเบียน และวิชาการ ที่ครบถ้วน ถูกต้อง  
อ้างอิงแหล่งที่มาได้ จากหน่วยงานภาครัฐต่างๆ  
มารวมไว้ ณ จุดเดียว



## ความร่วมมือของเครือข่ายผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว (Tourism Operation Networking)

ภาครัฐ    ภาคประชาสังคม    ภาคเอกชน    ภาควิชาการ



## ศูนย์ปฏิบัติการ Digital Tourism บริหารจัดการและให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว Online ผ่าน Website และ Mobile Application



[www.thailandtourismdirectory.go.th](http://www.thailandtourismdirectory.go.th)

- พัฒนาการให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวให้กับผู้ใช้บริการ เป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว ไม่สร้างความสับสนให้กับผู้ใช้บริการ
- พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลด้านการท่องเที่ยวให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบันที่สุดตลอดเวลา
- นักท่องเที่ยวหรือเรียนและเหตุผลจากนักท่องเที่ยวและผู้ให้บริการข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว



- 📍 **Thainess**  
รับความเป็นไทยผ่านข้อมูลด้านการท่องเที่ยวทั้ง 77 จังหวัด
- 🚗 **Thai Transportation**  
ได้ข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวทั้ง 77 จังหวัด
- ★ **Report & Review**  
แจ้งเรื่องร้องเรียนและแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวผ่านระบบ



- 📍 ให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยวโดยเชื่อมโยงข้อมูลกับผู้ใช้บริการรายอื่นๆได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ผ่าน API Web Service
- 📍 เก็บสถิติตามพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้จากระบบเพื่อนำไปปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ





Thailand  
**Tourism**  
Directory



ภาษาไทย



ENGLISH



中國語文



ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน  
ครั้งที่ ๑๔ / ๒๕๖๒ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

กระทรวง กระทรวงยุติธรรม

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ผู้ประสานงาน นายกิตติพิพัทธ์ ศรีเจริญ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ เบอร์โทรศัพท์ ๐๙ ๒๗๔๒ ๖๖๕๕

๑) หัวข้อเรื่อง กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือประชาชน บริการฟรีจากภาครัฐ

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือประชาชน บริการฟรีจากภาครัฐ

กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานหลักในการอำนวยความสะดวกและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพให้แก่ประชาชน ซึ่งมีนโยบายสำคัญเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสำคัญในการทำให้ประชาชนได้รับบริการด้านงานยุติธรรมอย่างสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค และเสียค่าใช้จ่ายน้อย อีกทั้ง ยังมุ่งส่งเสริมประชาชนในสังคมให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

กองทุนยุติธรรมให้ช่วยเหลือประชาชน ๔ ด้าน อาทิ ด้านการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี ด้านการขอลปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย ด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และด้านการให้การสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมาย

สำหรับผู้ที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถขอรับคำปรึกษาด้านกฎหมายหรือบริการด้านงานยุติธรรมต่าง ๆ ได้ที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ หรือโทรสายด่วนกระทรวงยุติธรรม ๑๑๑๑ กด ๗๗ ฟรีตลอด ๒๔ ชั่วโมง  
Facebook : กองทุนยุติธรรม

\*\*\*\*\*

# กองทุนยุติธรรม

## ช่วยเหลือประชาชน



กองทุนยุติธรรม  
ให้ความช่วยเหลือประชาชน  
4 ด้าน

### ภารกิจกองทุนยุติธรรม

1 การช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี

2 การขอลปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย

3 การให้ความช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

4 การให้การสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมาย

### กระบวนการยื่นคำขอรับความช่วยเหลือ



### เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคำขอรับความช่วยเหลือ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หรือเอกสารอื่นที่ราชการออกให้)
- เอกสารที่ระบุถึง พฤติการณ์แห่งคดี
- หนังสือรับรองรายได้
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- ใบมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท
- หนังสือรับรองความประพฤติ



ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน  
ครั้งที่ ๑๔ / ๒๕๖๒ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

กระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ช่องทางการติดต่อ E-mail : prmnre.pr@gmail.com โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๗๘ ๘๖๔๒ / ๐ ๒๒๖๕ ๖๒๖๘  
โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๘๖๗๐

๑) หัวข้อเรื่อง ร่วมสร้างชุมชนไม่มีค่า ผลักดันการปลูกต้นไม้ลดก๊าซเรือนกระจก และสร้างพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศ

๒) ที่มา/หลักการ/ความสำคัญของเรื่อง/ปัญหาที่ผ่านมา

โครงการชุมชนไม่มีค่า เป็นการขับเคลื่อนโครงการชุมชนไม่มีค่าตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งมีเป้าหมายให้เกิดชุมชนไม่มีค่าทั่วประเทศ ๒๐,๐๐๐ ชุมชน มีประชาชนได้รับประโยชน์ ๒.๖ ล้านครัวเรือน เกษตรกรสามารถสร้างมูลค่าจากการใช้ต้นไม้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ สร้างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ตลอดจนสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ มีจำนวนต้นไม้ที่ปลูกเพิ่มกว่า ๑,๐๐๐ ล้านต้น ภายใน ๑๐ ปี ผลักดันการปลูกต้นไม้สู่กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก และสร้างฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียว

๓) การดำเนินการ/ผลการดำเนินงาน/การแก้ไขปัญหา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ให้การสนับสนุนความร่วมมือด้านวิชาการ การศึกษาและวิจัย เพื่อการดำเนินกิจกรรมการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาของชุมชน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ ธ.ก.ส. ในการพัฒนาโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ทั้งจากกิจกรรมภาคป่าไม้และพื้นที่สีเขียวของภาคประชาชน ชุมชนและภาคส่วนต่างๆ ตามโครงการชุมชนไม่มีค่าทั่วประเทศ

๔) ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน/การแก้ไขปัญหา

เพิ่มมูลค่าจากการนำวัสดุคูปที่ได้จากต้นไม้ เช่น กิ่ง ใบ ลำต้น มาแปรรูปไม้และสร้างรายได้แก่ชุมชน เป้าหมาย ๔๐๐ แห่งทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกธนาคารต้นไม้กว่า ๖,๘๒๗ ชุมชน จำนวนสมาชิก ๑๑๗,๔๖๑ ราย และมีต้นไม้ที่ขึ้นทะเบียนในโครงการ ๑๑,๘๔๖,๑๙๐ ต้น และจะมีการพัฒนาผู้ตรวจประเมินมูลค่าต้นไม้เพื่อเป็นหลักประกันทางธุรกิจและผู้ประเมินการกักเก็บคาร์บอนรวม ๔,๐๐๐ คน แผนการสนับสนุนในการกักเก็บคาร์บอนตามแนวทางโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกให้กับ ๖,๘๐๔ ชุมชน รวมถึงการสร้างวิสาหกิจชุมชนด้านผลิตภัณฑ์ไม้ของชุมชน

๕) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

เกษตรกรสามารถสร้างมูลค่าจากการใช้ต้นไม้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ รวมถึงการสร้างวิสาหกิจชุมชนด้านผลิตภัณฑ์ไม้ของชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าจากการนำวัสดุคูปที่ได้จากต้นไม้ เช่น กิ่ง ใบ ลำต้น มาแปรรูปไม้และสร้างรายได้แก่ชุมชน สร้างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติตลอดจนสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ

๖) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ร่วมสร้างชุมชนไม่มีค่า ผลักดันการปลูกต้นไม้ลดก๊าซเรือนกระจก และสร้างพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศ  
รัฐบาลได้ดำเนินโครงการชุมชนไม่มีค่า ในโครงการชุมชนไม่มีค่าซึ่งมีเป้าหมายให้เกิดชุมชนไม่มีค่าทั่วประเทศ ๒๐,๐๐๐ ชุมชน ประชาชนจะได้รับประโยชน์ ๒.๖ ล้านครัวเรือน นอกจากนี้เกษตรกรสามารถสร้างมูลค่าจากการใช้ต้นไม้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ สร้างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติตลอดจนสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้ ซึ่งจะมีจำนวนต้นไม้ที่ปลูกเพิ่มกว่า ๑,๐๐๐ ล้านต้น ภายในระยะเวลา ๑๐ ปี พร้อมทั้งผลักดันการปลูกต้นไม้สู่กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก และสร้างฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียว

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ได้ให้การสนับสนุนความร่วมมือด้านวิชาการ การศึกษาและวิจัย เพื่อการดำเนินกิจกรรมการกักเก็บ ก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาของชุมชน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ ธ.ก.ส. ในการพัฒนาโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ทั้งจากกิจกรรมภาคป่าไม้และพื้นที่สีเขียวของภาคประชาชน ชุมชนและภาคส่วนต่างๆ ตามโครงการชุมชนไม่มีค่าทั่วประเทศ

ทั้งยังสามารถเพิ่มมูลค่าจากการนำวัสดุคิบที่ได้จากต้นไม้อื่น เช่น กิ่ง ใบ ลำต้น มาแปรรูปไม้และสร้างรายได้แก่ชุมชนเป้าหมาย ๔๐๐ แห่งทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกธนาคารต้นไม้กว่า ๖,๘๒๗ ชุมชน จำนวนสมาชิก ๑๑๗,๔๖๑ ราย และมีต้นไม้ที่ขึ้นทะเบียนในโครงการ ๑๑,๘๔๖,๑๕๐ ต้น รวมถึงผลักดันให้เกิดการสร้างวิสาหกิจชุมชนด้านผลิตภัณฑ์ไม้ของชุมชน

เกษตรกรจะได้รับประโยชน์จากการสร้างมูลค่าจากต้นไม้และเป็นหลักประกันทางธุรกิจ รวมถึงการสร้างวิสาหกิจชุมชนด้านผลิตภัณฑ์ไม้ของชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าจากการนำวัสดุคิบที่ได้จากต้นไม้อื่น เช่น กิ่ง ใบ ลำต้น มาแปรรูปไม้และสร้างรายได้แก่ชุมชน สร้างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ตลอดจนสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต

\*\*\*\*\*

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน  
ครั้งที่ ๑๔ / ๒๕๖๒ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

กรม กรมอนามัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ

ผู้ประสานงาน เพชรพรพร ลาภไพศาล โทรศัพท์ : ๐ ๒๕๙๐ ๑๔๐๑ - ๒ โทรสาร : ๐ ๒๕๙๑ ๘๖๑๒ - ๓

๑) หัวข้อเรื่อง สุขภาพดีเริ่มต้นที่ล้างมือ ป้องกันโรคติดต่อ

๒) ชื่อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง สุขภาพดีเริ่มต้นที่ล้างมือ ป้องกันโรคติดต่อ

กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยเฉพาะการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลด้วยการล้างมือบ่อย ๆ สามารถทำได้ง่าย ช่วยให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อต่าง ๆ ที่พบบ่อย ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง โรคตับอักเสบบี โรคบิด อหิวาตกโรค โรคมือเท้าปาก ตาแดง แผลอักเสบที่ผิวหนัง และโรคระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น

สาเหตุการเกิดโรคติดต่องด่งกล่าวมาจากพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันของเราที่ต้องใช้มือสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได รถประจำทาง หรือสิ่งของที่ต้องใช้ร่วมกับผู้อื่น อาจมีเชื้อโรคติดอยู่กับสิ่งของเหล่านั้น ซึ่งไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า เชื้อโรคจะติดมากับมือ เมื่อหยิบจับอาหารเข้าปาก หรือใช้มือแคะ แกะ เกาผิวหนังตามร่างกาย อาจทำให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเกิดการเจ็บป่วยได้ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนต้องระมัดระวังให้มากขึ้นเพราะเชื้อโรคต่าง ๆ จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานขึ้นจากสภาพอากาศที่มีความชื้นสูง

ดังนั้น ประชาชนควรใส่ใจสร้างพฤติกรรมล้างมือบ่อย ๆ อย่างถูกวิธีให้เป็นนิสัย เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการมีสุขภาพอนามัยที่ดี และลดโอกาสการติดเชื้อได้ถึงร้อยละ ๕๐ ประชาชนสามารถป้องกันการเกิดโรคติดต่อได้ง่าย ๆ เพียงการทำตามขั้นตอนการล้างมือที่ถูกวิธี ต้องล้างด้วยน้ำและสบู่ ๗ ขั้นตอน ตามลำดับดังนี้ ๑. ฝ่ามือถูกัน ๒. ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว ๓. ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว ๔. หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ ๕. ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ ๖ .ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ ๗. ถูรอบข้อมือ

โดยทุกขั้นตอนทำ ๕ ครั้ง สลับกันทั้ง ๒ ข้าง แล้วล้างน้ำออกให้สะอาด หากกรณีที่ไม่สะดวกล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้ใช้เจลล้างมือแทนได้ เพราะในเจลล้างมือมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสได้ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน ๑๖๗๕ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

\*\*\*\*\*



กรมอนามัย  
DEPARTMENT OF HEALTH

# ล้างมือด้วยน้ำกับสบู่ ๗ ท่า



1. ฝ่ามือถูกัน



2. ฝ่ามือถูหลังฝ่ามือ และนิ้วชอกนิ้ว



3. ฝ่ามือถูฝ่ามือ และนิ้วชอกนิ้ว



4. หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ



7. ถูรอบข้อมือ



6. ปลายนิ้วมือ ถูขวางฝ่ามือ



5. ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบ ด้วยฝ่ามือ